

สรุปประเด็นจากที่ประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการ/คำแนะนำของของอธิบดี และองค์ประชุม
วาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ	๑) ร.๑๐ เสด็จฯ เปิดงาน “อุ่นไอรัก” และจะทรงจักรยาน ในวันที่ ๖ ธ.ค.๖๑ โดยนายกา มีนโยบายให้ กสธ.ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พร้อมกันทุกจังหวัด กำหนด ๔ กิจกรรม ๒) การประชุมของ WHO เรื่อง Air pollution and child health งานส่งเสริม/ป้องกัน และงานอนามัยสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องใช้ข้อมูลร่วมกัน ขณะนี้ได้ทำความร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษ เพื่อรายงานข้อมูล/ปัญหาต่อที่ประชุมผู้บริหาร ระดับสูง กสธ. และ ครม. ต่อไป	รับทราบ และดำเนินการดังนี้ ๑) เตรียมดำเนินการจัดงาน “อุ่นไอรัก” ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ๒) ให้กรมฯ จัดทำข้อมูลสุขภาพระดับประเทศ ส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค สามารถแนะนำ/เสนอแนะด้าน Health และเชื่อมโยงไปถึงสิ่งแวดล้อมได้ โดยสัปดาห์หน้าจะสรุปเบื้องต้นในการประชุม WM เพื่อนำข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงจัดการต่อไป
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒	รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๒ ต.ค.๖๑ ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย	รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง	รายงานเป้าหมายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมประจำปี ๖๒ ณ ๓๑ ต.ค.๖๑ โดยงบที่ยังเบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมายคืองบบุคลากร	รับทราบ ปี ๖๓ ให้พิจารณาการตั้ง งบประมาณสำหรับตำแหน่งว่าง อย่างเหมาะสม ที่สุด และ งบประมาณที่เตรียมให้กับบุคลากรที่ได้เลื่อนระดับแต่ไม่ส่งผลงาน เพราะ เกิด งบประมาณเหลือจ่าย
	รายงานความก้าวหน้าการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง HRD – OSOF V, HRD – นบอส/ NeGSOF., หลักสูตร พขอ., ๑๗, การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ ๒ ปี ๒๕๖๑ และแผนการบริหารตำแหน่งว่าง กรมอนามัย	รับทราบ ๑. เพิ่มการพัฒนากำลังคนด้าน PP&P และอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาพ ประเทศ และวางแผนขยายทิศทางการพัฒนากลุ่ม สสอ.ในทุกศูนย์เขต โดยใช้ นโยบาย พขอ.เป็นเครื่องมือขับเคลื่อน, ๒. เปรอ์เซ็นต์การขึ้นเงินเดือนคิดจาก ๓ ส่วน คือ ๑) จำนวนคนในหน่วยงาน, ๒) ระดับการประเมิน PA (อิงกลุ่ม) และ ๓) การขับเคลื่อนนโยบาย
	รายงานการขับเคลื่อนงานวิชาการและนวัตกรรมกรมอนามัย ปี ๒๕๖๑, การดำเนินงาน ด้านวิชาการกรมอนามัย ปี ๖๒, การพัฒนางานวิจัย, การจัดการความรู้, นวัตกรรม, EC/วารสาร	รับทราบ และรับในหลักการดังนี้ ๑) จัดทำ Knowledge Mapping ๒) จัดทำ คลังความรู้ ๓) มีวิธีการได้มาซึ่งองค์ความรู้ ๔) รายงานการใช้งบประมาณการ วิจัยในระบบ ๕) เปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา	มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน และคำสั่ง คสช., มติ ครม. และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี, ให้ทุกหน่วยงานสื่อสารนโยบาย/ข้อสั่งการฯ การยกเลิก การเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนให้ทราบโดยทั่วกัน, การปิดหมุดพิกัดจุด ให้บริการประชาชน	รับทราบ ๑. <u>ทุกหน่วยงาน</u> เฉพาะหน่วยที่บริการประชาชน ทำความเข้าใจ/สื่อสาร กับบุคลากร, ๒. <u>กพร.</u> ปิดหมุด, ๓. <u>กผ.</u> เชื่อมโยงข้อมูลกับ มท. และยกเลิกสำเนา เอกสาร ยกเว้นเอกสารสำคัญตามกฎหมาย/ระเบียบต่างๆ, ๔. <u>ศก./กจ./กพร.</u> ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ฯลฯ ที่กำหนดให้ประชาชนต้องยื่น หรือส่งสำเนา เอกสาร และ ๕. <u>กค.</u> ให้บริการประชาชน ผ่านระบบ National e – Payment
	พิจารณาคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการทำงาน ๙ กลุ่ม และการประชุม Tuesday Regular Meeting (TRM)	รับทราบ เลขานุการ Cs.เป็นระดับผู้อำนวยการสำนัก/กองเจ้าภาพ ยกเว้น Cs. สิ่งแวดล้อม เป็น นวค.และทบทวนรายชื่อ คกก.ให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ ๑๖ พ.ย.๖๑ ๒) กำหนดการประชุม TRM ดังนี้ อังคารที่ ๑ ติดตามงาน Cs.๑ – ๕ และ Cross Function, อังคารที่ ๒ ประชุมกรมฯ, อังคารที่ ๓ ประชุม กว. (การขับเคลื่อนตาม Knowledge Mapping Cs.๗), อังคารที่ ๔ ติดตามงาน Cs.๖, ๘, ๙ รวมถึงการพัฒนาการตรวจราชการ

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการ/คำแนะนำของของอธิบดี และองค์ประชุม
	พิจารณา Theme การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ - ๒๘ มิ.ย.๖๒ ณ โรงแรมมิราเคิล	รับทราบ ให้อนุมัติโครงการฯ และแต่งตั้ง กกก.จัดประชุมวิชาการฯ เพื่อนำเสนอแนวทาง, Timeline และความก้าวหน้า ในวาระสี่ปีของการประชุมกรมาครั้งต่อไป
	พิจารณาการพัฒนาอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ผ่านการตรวจราชการ มีข้อเสนอเพื่อพิจารณาในเรื่องการ Support เชิงวิชาการ จำนวน ๔ เรื่อง	รับทราบ รับข้อเสนอจากที่ประชุมในหลักการทั้งหมด มอบ กผ.บริหารจัดการ และนำเสนอแนวทางปฏิบัติก่อนถึงรอบการตรวจราชการรอบที่ ๑ ในการประชุมองค์กรที่ ๔
วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ	แจ้งนโยบายและการขับเคลื่อนนักบริหารชุมชน	รับทราบ ประธานจะนำเข้าไปประชุม WM กสธ.
	แจ้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑	รับทราบ
	แจ้งการจัดกิจกรรมวันส้วมโลก ประจำปี ๒๕๖๑ (World Toilet Day ๒๐๑๘) และเรียนเชิญผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรม	รับทราบ
วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ	ชี้แจงเรื่อง ความก้าวหน้าการจัดทำเกณฑ์อ้างอิงมาตรฐานของเด็กอายุ ๕ - ๑๙ ปี จะมีการเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ขาด วางแผนการเก็บอีก ๘ ศอ. (๑๐ จังหวัด) เก็บข้อมูลก่อน เม.ย.๖๒ และข้อมูลจะถูกบันทึกลงสมุดสุขภาพนักเรียน ฉบับ ต.ค.๖๓	รับทราบ
	แจ้งเรื่องการจัดงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สวนลุมพินี กทม. และกำหนดการทอดกฐิน กรมอนามัย ประจำปี ๒๕๖๒ ณ จังหวัดอุบลราชธานี	รับทราบ